

Số: /BC-BQL

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Văn bản số 464/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/5/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý KKT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

a- Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; các văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKT đã xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2022 (*Kế hoạch số 05/KH-BQL ngày 15/02/2022*); đồng thời ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (*Kế hoạch số 23/KH-BQL ngày 31/12/2021*); Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật (*Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 22/02/2022*) và các Kế hoạch về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ...

Đảng ủy Khu kinh tế ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (*Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 31/3/2022*); Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (*Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 20/4/2022*).

Trong chỉ đạo, điều hành Lãnh đạo Ban luôn bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nghĩa vụ học tập pháp luật; gắn liền với công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các loại văn bản đã ban hành để triển khai hướng dẫn thực hiện trong 6 tháng đầu năm: 09 Kế hoạch.

b- Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PBGDPL; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý KKT hiện nay gồm có 01 Trưởng ban do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm nhiệm và 03 Phó Trưởng ban; 05 phòng chuyên môn; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Đội bảo vệ Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Ban Quản lý KKT có 03 đồng chí Phó Trưởng Ban được công nhận là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo PBGDPL Ban Quản lý KKT (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm có 09 thành viên do đồng chí Phó Trưởng ban làm Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên khác là Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho các thành viên tùy theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến trong các Hội nghị PBGDPL cho cán bộ CCVC, NLĐ và các DN trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.

c- Kết quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013 và các văn bản, chính sách mới ban hành năm 2021-2022

Theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của đơn vị, trong Quý II và Quý III sẽ phối hợp tổ chức 04 Hội nghị PBGDPL; trong đó: 01 Hội nghị cho đối tượng là cán bộ CCVC, NLĐ thuộc Ban Quản lý KKT và 03 Hội nghị cho các Chủ đầu tư, Chủ Doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp. Nội dung phổ biến tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; công tác CCHC, an toàn CNTT, chuyên đổi số, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử Với đối tượng phổ biến là các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN, KKT, Ban Quản lý KKT sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, BHXH tỉnh, Công đoàn KKT triển khai phổ biến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp; một số quy định mới của Luật BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt BHXH số VssID; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về ANTT”; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; ...

Ngày 13/5/2022, đã phối hợp với Đảng ủy KKT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với số lượng 165/179 đảng viên tham dự. Sau buổi học, triển khai cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ viết bài thu hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời phối hợp với BCH Công đoàn KKT ban hành văn bản hướng dẫn phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi cho toàn thể CBCCVC, người lao động, với chỉ tiêu ít nhất 20% CBCCVC, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nhân Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Lễ trao Chứng nhận, khen thưởng danh hiệu Doanh nghiệp xanh cho các DN trong KKT và các KCN thực hiện xuất sắc, tốt, đạt yêu cầu công tác bảo vệ môi trường năm 2021. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế đã cử thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện ATVSLĐ và phối hợp triển khai phát động Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng An toàn VSLĐ năm 2022.

d- Kết quả xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án” “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ CCVC, NLĐ về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”, Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở ...”

Trên cơ sở Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”, Ban Quản lý KKT đã tổ chức quán triệt lòng ghép trong trong các buổi họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể để triển khai Kế hoạch và nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đồng thời động viên, khích lệ cán bộ CCVC, NLĐ tham gia viết tin, bài tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tra tấn trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý KKT.

Bên cạnh đó tiếp tục quán triệt, phát động thực hiện Cuộc vận động “ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bình Định nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020-2028 trong toàn thể đoàn viên thuộc Công đoàn Ban Quản lý KKT.

e- Về kinh phí dành cho công tác PBGDPL

Năm 2022, Ban Quản lý KKT không được phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL, hoạt động PBGDPL của đơn vị trích từ nguồn kinh phí khoán chi hành chính để tổ chức các Hội nghị PBGDPL đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

g- Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý KKT xây dựng mục văn bản chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật, luôn được cập nhật thường xuyên, liên tục, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của KKT, KCN, giới thiệu các quy định mới liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng của Ban Quản lý; đồng thời triển khai thực hiện việc tra cứu văn bản pháp luật tại Trang Website Thư viện Pháp luật (là thành viên có đóng phí) để cán bộ CCVC nghiên cứu, phục vụ công tác chuyên môn.

Từ đầu năm đến nay, đã phát hành 03 số Bản tin Khu kinh tế, với 900 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát hành miễn phí. Định kỳ, đặt mua 01 đầu báo và 03 tạp chí chuyên ngành.

2. Tăng cường huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL

Ban Quản lý Khu kinh tế là đơn vị hành chính sự nghiệp, các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành được triển khai bằng các hình

thức như: sao gửi các văn bản qua hệ thống Idesk Ban Quản lý KKT, gửi qua email đến doanh nghiệp; đăng tải trên Website, Bản tin của Ban Quản lý KKT. Các Hội nghị phổ biến GDPL được tổ chức theo Kế hoạch đều sử dụng từ nguồn kinh phí khoán chi hành chính của đơn vị.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác PBGDPL là một trong những yếu tố góp phần tăng cường mối đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, theo đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến GDPL của các cấp được Ban chỉ đạo PBGDPL Ban Quản lý KKT quán triệt triển khai thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động PBGDPL được lồng ghép với các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt công đoàn; các cuộc vận động, phong trào thi đua từng phòng, đơn vị, doanh nghiệp. Trong Nghị quyết về công tác Đảng của Đảng bộ KKT đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT, Công đoàn Ban Quản lý và Đoàn Thanh niên KKT, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL phù hợp.

Kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan, gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ CCVC, NLĐ của đơn vị luôn tuân thủ và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ công tác được giao; đồng thời giúp Chủ đầu tư, Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các Khu công nghiệp nắm bắt kịp thời những quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và hoạt động của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Đến thời điểm báo cáo, Ban Quản lý KKT chưa có tổ chức hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Đảng Nhà nước; chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ CCVC thuộc thẩm quyền giải quyết; không có hiện tượng tham nhũng, xâm phạm tài sản của cơ quan, đơn vị.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng CM, ĐVTT;
- Lưu: VT, CVP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Viết Hùng